

\*  
Số 22 -KH/ĐU

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020**

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/BDVTU ngày 31/8/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016- 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh về công tác dân vận của Đảng, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2016 đã đề ra.

2- Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, với nội dung cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các cơ quan, đơn vị.

**II- NỘI DUNG**

1- Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của phong trào “Dân vận khéo”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận.

2- Làm tốt công tác dân vận chính quyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; lắng nghe và tiếp thu ý kiến của dân, tạo sự hài lòng của người dân, làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân không để xảy ra tình hình phức tạp.

### 3- Xây dựng các mô hình, điển hình “ Dân vận khéo” trên các nội dung:

#### *- Lĩnh vực kinh tế*

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng sâu sát với dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

#### *- Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế*

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giải quyết các vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc ở cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan vững mạnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

#### *- Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính*

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch các khoản phí và lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ, công việc của nhân dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời phổ biến chính sách, pháp luật đến với nhân dân.

#### *- Lĩnh vực phòng - an ninh*

Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng, bôi nhọ, nói xấu Đảng, chế độ và nhà nước ta trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các trang mạng Internet...

#### *- Công tác xây dựng Đảng*

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy dân chủ, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giám sát việc cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên nhận thức đúng và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc đóng góp và xây dựng để nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ.

### III- THỜI GIAN THỰC HIỆN

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động từ năm 2016 đến tháng 10/2020 và chia làm 2 đợt:

**Đợt 1:** Từ năm 2016 đến 15/10/2018: Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng, biểu dương các mô hình, điển hình “ Dân vận khéo” , tuyên truyền và nhân rộng các điển hình trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh.

**Đợt 2:** Từ 15/10/2018 đến 15/10/2020: Tổng kết phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình ‘ Dân vận khéo’ vào dịp 15/10/2020.

### IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, xây dựng mô hình “ Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, tổ chức đánh giá, tổng kết và gửi các mô hình, điển hình ” Dân vận khéo” về Đảng ủy Các cơ quan tỉnh qua Ban Tuyên giáo trước ngày 01/10.

2- Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Các cơ quan tỉnh phát động phong trào thi đua “ Dân vận khéo” đến các đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

3- Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp các ban, Văn phòng Đảng ủy, các đoàn thể các cơ quan tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định./.

#### Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Đảng ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở(t/h),
- Lưu: VP-BTG/ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
KHO BÍ THƯ



Nguyễn Thị Phú